

Số: 606/BC-MTTQ-BTT

An Giang, ngày 27 tháng 9 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình tâm tư, nguyện vọng Nhân dân quý III/2022

Thực hiện Công văn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc báo cáo tình hình dư luận trong Nhân dân quý III năm 2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang báo cáo kết quả, cụ thể như sau:

1. Tình hình sản xuất, kinh doanh và đời sống Nhân dân

- Người dân quan tâm, lo lắng, bức xúc nhất đang diễn ra tại địa phương là: tính đến thời điểm hiện tại khi giá xăng, dầu đã giảm lần thứ 4 liên tiếp thì nhiều mặt hàng thiết yếu vẫn giữ giá, không giảm. Việc giảm giá xăng dầu được người tiêu dùng kỳ vọng sẽ giúp hạ nhiệt giá cả hàng hóa, dịch vụ trên thị trường. Tuy nhiên, từ cước vận tải, lưu thông, phân phối đến thực phẩm, rau quả... vẫn “lặng thinh”, chưa hề có dấu hiệu giảm giá... điều này cho thấy nỗ lực của Quốc hội, Chính phủ giảm thuế, phí đối với xăng dầu người tiêu dùng không được hưởng lợi gì, trái lại chỉ có lợi cho giới kinh doanh, tiểu thương. Nhân dân mong muốn Nhà nước và các ngành chức năng tiếp tục điều tiết, kiểm soát tốt giá xăng, dầu để tháo gỡ khó khăn, đồng thời tiếp tục có những giải pháp, chính sách để bình ổn giá xăng dầu trong thời gian tới. Qua đó, vừa góp phần bình ổn thị trường, kiềm chế lạm phát, vừa kích cầu tiêu dùng, đẩy nhanh phục hồi kinh tế tại từng địa phương và trên phạm vi cả nước.

- Giá cả nông sản hàng hóa không ổn định, hiện giá nông sản như xoài và một số cây ăn trái khác tăng cao do diện tích sản xuất ít (do nghịch mùa) nên sản lượng trên thị trường hiếm, may mắn được giá cao, thu nhập khá, nhưng khi có thu hoạch đại trà thì không dự báo được thị trường sẽ ra sao vì chuỗi liên kết giữa nông dân và doanh nghiệp rời rạc, phụ thuộc thị trường, nhất là thị trường Trung Quốc...; giá xăng dầu giảm nhưng giá phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, giá một số thực phẩm, vẫn ở mức cao ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống Nhân dân. Mặt khác, biên giới Việt Nam- Campuchia có mở cửa nhưng chưa thật sự thông thoáng, mua bán hàng hóa hai bên biên giới còn trở ngại vì phía lực lượng Campuchia thu tiền mãi lộ cao, một số tiểu thương Việt Nam bị tiểu thương Campuchia giựt nợ... gây khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Qua đó, dư luận mong muốn Nhà nước nên có thông tin thường xuyên liên tục về thị trường, sức mua của thị trường để nông dân nắm, bố trí thời vụ sản xuất có hiệu quả, nhất là tạo điều kiện liên kết chặt chẽ giữa nông dân và doanh nghiệp; đồng thời tăng cường kiểm tra chống buôn lậu, đầu cơ, thao túng thị trường nhất là các mặt hàng thiết yếu như xăng dầu, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc điều trị bệnh. Bên cạnh tăng cường công tác đối ngoại với phía Campuchia để tranh thủ những điều kiện có lợi nhất cho nhân dân khu vực biên giới.